

เล่าเรื่องเมื่อจตุรัจ

โดย นายสงคร รักชูชื่น

ฉบับที่ 17

วันที่ 5 - 12 มีนาคม 2561

สัปดาห์นี้เริ่มจากผมเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะทำงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีหน่วยงานอยู่ 2 ที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหาดเลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง งานมีความคืบหน้าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทุกคนตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถที่สำคัญผมสังเกตเห็นการช่วยเหลือเกื้อกูลในทีมงานซึ่งอาจจะมาจากต่างโรงเรียนเห็นแล้วชื่นใจ ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย



กิจกรรมค่ายบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้คัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่อยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) มาเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งสนุก ร้องไห้ แลกเปลี่ยน เล่าเรื่อง เขียนบอกความรู้สึก จึงเห็นความสดใส ร่าเริง ความสุขในการเรียนรู้ ผมเข้าใจว่าคุณครูที่มาจากโรงเรียน 2 - 3 คน คงจะได้ประสบการณ์นำไปสู่การประยุกต์ใช้ใน



เล่าเรื่องเมืองตรัง

โดย นายสงคร รักสูงเนิน

ฉบับที่ 17

วันที่ 5 - 12 มีนาคม 2561



ห้องเรียนได้ คณะวิทยากรของค่ายกระซิบบอกผมก่อนกลับว่า “หลายโรงเรียนจะกลับไปขยายผลให้นักเรียนของตนเอง” ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงคงทำให้จุดเน้น นักเรียนดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีมรรคมีผลมากขึ้น



สำหรับการสอบวัดความสามารถการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีจุดหมายให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตั้งแต่วัยเริ่มต้น จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษตรัง เขต 1 กำหนดสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผมได้ไปเยี่ยมหลาย ๆ สนามสอบพบว่าประธานสนามสอบอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนกรรมการคุมสอบซึ่ง 1 ใน 2 ต้องมาจากต่างโรงเรียน ผมชื่นชมคุณครูจรงค์ กาญจนานันท์ โรงเรียนวัดมงคลสถานที่ได้คุมสอบโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย ท่านสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเดินไปลูบหัวแล้วบอกว่าให้ตั้งใจทำข้อสอบไม่ต้องกังวล ทำที่ที่เป็นมิตรของครูส่งผลนักเรียนสบายใจ ผมเดินดูแล้วสังเกตเห็นว่านักเรียนบางคนเตรียมดินสอที่ไม่ได้เหลามาใช้ จึงขอให้ครูช่วยเหลาดินสอให้นักเรียนนึกถึงตนเองว่า “วันไหนเขียนกับดินสอที่ไม่พร้อมก็จะมีอารมณ์ที่ไม่เป็นสุข การจดบันทึกการเขียนก็ไม่ดีเท่าที่ควร”

การไปเยี่ยมโรงเรียนสัปดาห์นี้ มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองยายเม้ม ท่านผู้อำนวยการสนิท หูเขียว บอกผมว่าคณะครูและโรงเรียนได้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับหมวกและผ้าผูกคอพระราชทาน โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องตลอดมา วันที่ผมไปเยี่ยมคุณครูได้พานักเรียนกลุ่มนี้ไปพัฒนาภูมิทัศน์ดูแลความสะอาดเก็บขยะที่มีสยิดใกล้โรงเรียน ผมได้สอบถามนักเรียน นักเรียนบอกว่าเขามีความสุขที่ได้ทำความดีและจะทำตลอดไป เข้าไปในห้องเรียนของโรงเรียนบ้านหนองยายเม้มก็ดูสะอาดเป็นระเบียบดี ครูบอกว่านักเรียนเขาช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ลองคุยกับนักเรียน นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก ตูร่าเริง แจ่มใส สุขภาพดี ไปเจอนักเรียนบางคนมีป้ายห้อยคอจึงขอดูเป็นป้ายศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล ทราบว่าคุณครูจะให้



เล่าเรื่องเมืองศรีฯ

โดย นายสงคร รักชูชื่น

ฉบับที่ 17

วันที่ 5 - 12 มีนาคม 2561



นักเรียนได้ท่องคำศัพท์วันละ 1 คำ ผมทดลองสุ่มมาท่องให้ผมฟังก็เห็นพัฒนาการของนักเรียนไปในทิศทางที่ดี นึกชื่นชมว่าคุณครูมีวิธีการให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างแยบยล โดยเฉพาะในยุคที่นักเรียนของเรามีความจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก็ขอให้กำลังใจในความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย



ส่งท้ายข่าวฉบับนี้ ผมได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการศึกษา ขอเรียนพวกเราว่า การติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การประพฤตปฏิบัติตนในยุคปัจจุบันมีสูงกว่าในอดีต พวกเราในฐานะที่เป็นนักบริหารจะต้องยอมรับ เรียนรู้ ปรับตัว และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ ภาษาเชิงวิชาการบริหารเขาใช้คำว่า “สมรรถนะการปรับตัวและยืดหยุ่น (Flexibility and Adaptability)” เราต้องทำงานกับคน ต้องเรียนรู้คนอื่น ต้องทำอะไรให้คนหลายคน หลายภูมิหลัง หลายค่านิยม หลายวิธีคิดมารวมพลัง เพื่อเป้าหมายเดียวกัน ฝากไว้ให้คิดนะครับแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

